

ดัดดี อำเภอบ

เดิมย่นตราจังหวัด

อักษรเทศจังหวัด

โยธาจังหวัด

มหาดเล็กราชวง

ข้าราชการ ตำแหน่ง อธิการกระทรวงใด ตั้งขึ้นเป็นพิเศษ ด้วย
ตำแหน่ง ชันใด ก็ให้เทียบเอา ตำแหน่ง ชันนั้น

อำนาจ ตั้ง โทย ให้เทียบ ตามตำแหน่ง

ปลัด จังหวัด และ ข้าราชการ มีตำแหน่ง เทียบ ชันปลัด จังหวัด ให้ มี
อำนาจ เทียบชั้น นายอำเภอบ โยแพนถ การนี้ ๆ

กฎที่ ๑

เรื่อง ให้ ข้าราชการผู้ ใหญ่ ออกไป

สืบสวนผู้ร้ายด้วยตนเอง

ด้วย ในเวลานี้ เกิด ใจ ผู้ร้าย ชกชม ชัน ในท้องที่ หลายนอนชอ จะ
เบียดด้วย เหตุใดบ้าง ก็ตาม แต่เมื่อ ระฤกถึง นาท ที่ใด ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้า ๆ ให้ มีเทศาภิบาล เจ้าเมือง กรมการ ก็ด้วย พระราช

ประสงค์ที่จะทรง ปกครอง ของกัน เหนือราย รักษาชีวิต และทรัพย์สินสมบัติ
ของประชาชนให้ อยู่เป็น ปกติสุข ถ้าหากว่า เจ้านาย ทงหลาย ซึ่งมีหน้าที่
เป็น ผู้ปกครอง ด้วยกัน จะไม่พร้อมใจกัน เข้ามกกัน ปราบปรามโจรผู้
ร้ายเสียให้สงบให้ราษฎร เป็นที่ อุ่นใจ แล้วยุคนหาเหตุ แลแต่ มาแห่งเหตุ
ซึ่งมีอยู่หลายอย่างรวมกันจนพิจารณาแก ไขเสียโดยเต็มกำลังแต่บัดนี้แล้ว
ก็เท่ากับไม่ได้ ปกครอง หรือสิ้นความสามารถของผู้ปกครองในท้องถิ่นนั้นๆ
แล้ว และเมื่อ เป็นเช่นนั้น แน่แล้ว ก็จะได้ คิดหัดกล่าให้ผู้อื่นเข้ามา

จัดการ ต่อไป จึงจะได้ ขอว่า ได้ตั้งใจทำราชการ สิ้นของ พระเดช
พระคุณ เต็มกำลัง ในหน้าที่ แล้ว

เพื่อให้ กวดขัน การปกครอง อันเป็น ส่วน สำคัญทั้งนี้ จึงขอ กำหนด
ระเบียบการไว้ดังต่อไปนี้

๑ เมื่อเกิดคดีอกฉกรรจ์ ปล้นชิงทรัพย์ ฆ่ากันตาย ชนในท้องที่
ใดเมื่อใด ให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด กับผู้บังคับ กองตำรวจ จังหวัดนั้นๆ
ต้องออกไปหรือ แยกกันไปสืบ และได้ ส่วน ในที่เกิดเหตุ ด้วยตนเอง ในทันที
ถ้าไปไม่ได้ด้วยเหตุใด ให้รายงาน ชัดแจ้ง ส่งตามลำดับ จนถึงกระทรวง

๒ ถ้าในคดี เรืองโต ยังไม่ได้ตัว หรือยังไม่ได้ หักถน หรือ
ของกลาง ก็ให้ ผัดเปลี่ยน กันอยู่ทำการ สืบสวน โดยเต็มกำลัง และความ
สามารถ

๓ ถ้าผู้ร้ายหลบหนีไปที่ใด ในจังหวัดใด ในมณฑลใด ภายในพระราชอาณาจักร ก็ให้แยกลำหอบันความไปโดย แฉงแรง ให้ถึงที่สุดเต็มความสามารถ เพื่อได้ตัวคนร้าย มาลงโทษ ตามกฎหมาย ถ้าเป็นเรื่องสำคัญก็ให้ผู้ว่าราชการ จังหวัด ออกติดตามไปด้วยตนเอง

๔ ถ้าเรื่องใดสิ้น ความสามารถ แน่แล้ว ก็ให้รายงาน ชัดแจ้ง การที่ใด กระทำไปแล้ว มาให้ทราบ

๕ ในเรื่อง อภัย สัมมาคม มิวสุม ประชุมกัน ที่ผิด กฎหมาย อันเป็นเหตุร้าย ให้ทำการสืบ หาหลักฐาน แต่จัดการ โดยแฉงแรง เพื่อทำลาย และ ฟ้องร้อง หรือจัดการ เนรเทศ เสียให้จงได้

๖ ถ้าในท้องที่ใด จังหวัดใด เกิดโจร ผู้ร้าย ชุกชุม ให้สัมมทศวิภาต ปลัดมณฑล ผู้บังคับ ตำรวจจ มณฑล แยกกัน ออกไป ประຈำจัดการ อยู่ในท้องที่ อำเภอ นั้น ๆ จนกว่า จะสงบ เรียบร้อย แล้วจึงให้กลับ

๗ ให้เจ้าพนักงาน ผู้ปกครอง ท้องที่ ทุกชน ชั้น เปนที่ เขาใจไว้ใหม่ในชาติว่า การจับ ผู้ร้าย นั้นจะไม่ถือ เปนความชอบ เปนแต่ นับว่า ผู้นั้นได้กระทำการ ควบคุม ถิ่นที่ เท่านั้น แต่จะถือ เปน ความชอบ ต่อเมื่อได้ปกครอง บังถิ่น เหตุร้าย ให้ หมด แลทรัพย์สิน สัมบัติ ของเขา แผ่นดิน ใน ท้องที่ นั้น อพยพ เป็นปรกติ ค่ำๆ พอสมควร เพราะไม่มี เหตุการณ์ หรือมีแต่เนือย เป็นการจรแปดกมา

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๙ หน้า ๑๑๘

แต่จะถือเป็นความผิด ความบกพร่อง เมื่อการปกครองยังไม่เรียบร้อย

เพราะปราบปรามโจรผู้ร้ายไม่ราบคาบก็ตาม หรือเพราะแตกความ
สามัคคีในฝ่ายเจ้าพนักงานปกครอง ท้องที่ไม่เกิดมเกิดภัยวุ่นวายด้วยการแย่ง
ยึดถืออำนาจไม่เป็นผุใหญ่ผุน้อย อันเป็นคนเหตุให้เกิดเสียหายแก่ราชการ
ก็ตาม ให้ผู้บังคับบัญชาทุกชั้น จนถึงเป็นข้อสำคัญที่จะระมัดระวัง
แต่จัดการ ตามอำนาจในทันที

แต่ด้วยเหตุนี้ให้ผู้บังคับบัญชาทุกชั้นจัดการ ขอความเห็นใจความชอบ
ในเรื่องเจ้าพนักงานผู้สมควรได้แต่งตั้งไป นอกจากนี้จะขอให้แก่
ท่านผู้ใหญ่นาน แด่ราษฎรที่ช่วยเจ้าพนักงาน หรือขอความเห็นจำเป็น
เป็นเงินซึ่งได้มระเบียบโดยแล้ว หรือที่จะมีต่อไปเป็นแต่ให้รายงานการ
กระทำว่ามีผิดเพียงไร เท่านั้น

แต่ให้เด่นขอความชอบ ความดีเฉพาะผู้ที่ได้ทำการปราบปรามแล้ว
และสามารถจัดการ รักษาการปกครองท้องที่เรียบร้อย เป็นปรกติดี
เป็นที่นิยมชมชื่นของประชาชนผู้อยู่ในความคุ้มครอง
ทรงให้ถือเป็นระเบียบโดยเคร่งครัด

กระทรวงมหาดไทย

วันที่ ๒๖ สิงหาคม พระพุทธศักราช ๒๕๖๕

มหาอำมาตย์นายก เจ้าพระยาสยามราช

เสนาบดี กระทรวงมหาดไทย

ประทับตราพระราชสีห์น้อย มาเป็นสำคัญ